

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU ĐOẠT 02 GIAI BA

CUỘC THI OTE CẤP TIỂU HỌC VÀ CHUNG KẾT QUÝ I HỌC TRÒ XẾ QUANG

Trong 02 ngày 23 và 24 tháng 4 năm 2021 Trường THPT Phan Bội Châu hoàn thành xong thi chung kết OTE cấp tiểu học và Cuộc thi chung kết Học trò Xế Quang - Quý I năm 2021.

Cuộc thi OTE cấp tiểu học có 52 trường THPT trên địa bàn tiểu học tham gia đồng thi, sau vòng loa loa GDĐT tuyên bố cho 26 đơn vị xuất sắc nhất vào thi chung kết. Vòng chung kết có 03 phân thi: *Xem tranh đoán chủ đề; Xem clip trả lời câu hỏi; Bắt thăm chủ đề để xây dựng kịch bản, trình bày và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo*. Phân 1 và 2 thi cá nhân, phân 3 thi theo đội. Kết thúc vòng thi chung kết, Ban tổ chức trao 02 giải Nhất, 05 giải Nhì, 08 giải Ba và 11 giải Khuyến khích.

Đội tuyển OTE Trường THPT Phan Bội Châu tham gia đồng thi cấp tiểu học gồm các em học sinh: Hồ Nguyên Bảo Ngọc lớp 12/4, Ngô Lê Thanh Thảo lớp 12/4 và Nguyễn Thị Trâm lớp 12/1 đã xuất sắc đoạt giải Ba. Đã có biệt, phân thi cá nhân em Hồ Nguyên Bảo Ngọc là 1 trong 4 thí sinh đạt điểm cao nhất toàn tiểu học khối THPT. Cuộc thi góp phần đẩy mạnh phong trào nói và học tiếng Anh trong nhà trường, các em học sinh được phát triển khả năng hùng biện, khả năng giao tiếp, thuyết trình bằng tiếng Anh.

Tại cuộc thi Học trò Xế Quang, em Ninh Giao Mỹ Hằng lớp 11/4 của Trường THPT Phan Bội Châu đã xuất sắc vượt qua vòng loa loa tháng tranh tài cùng 3 thí sinh khác tại trận chung kết quý I năm 2021. Các nhà leo núi phải vượt qua hành trình với 04 phân thi: *Lai kinh nông thí, Vượt thác Hạ và Vân quan, Ngũ phu nông tê phi, Xếp danh đất học*.

Tại cuộc thi chung kết này, Ninh Giao Mỹ Hằng có rất ít cơ hội được phát huy sức mạnh của mình lĩnh vực khoa học tự nhiên và chung cuộc em đoạt giải Ba cùng với thí sinh Huỳnh Thái Bảo lớp 11 Trường THPT Lương Ngọc Thúc Kỳ. Giải Nhất cuộc thi được trao cho thí sinh Phan Nhật Khoa lớp 11 Trường THPT Hiệp Phước, giải Nhì thuộc về Đỗ Thanh Thuân lớp 11 Trường THPT Nguyễn Thái Bình.

Tuy không về đích với thứ cao của cuộc thi nhưng Ninh Giao Mỹ Hằng vẫn cho thấy

xuất sắc và đây sẽ là sự kiện đầu tiên cho Trường THPT Phan Bội Châu sân chơi này.

LMT



Ảnh học sinh dự thi OTE



Ảnh: Em Ninh Giao M. Học sinh dự thi học trò xuất sắc năm học 20-21

nh em Ninh Giao M Hng d thi h c trò x qu ng